



ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง  
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 และที่ นร 1006/ว 16 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ระบุว่ากรณีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา และประกาศ อ.ก.พ. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา ลงวันที่ 21 เมษายน 2554 กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมก่อนที่จะส่งผลงานประเมิน และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติจัดทำเอกสารเพื่อประกอบการคัดเลือกไปแล้ว นั้น

บัดนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ชื่อผลงานและสัดส่วนในการดำเนินการของผลงานที่จะส่งประเมิน จำนวน 1 ราย คือ นายรัฐวิวัฒน์ สุวคนธ์ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเข้ารับการประเมินภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ และผลงานทางวิชาการที่เสนอประเมินจะต้องมีการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากผู้ใดเห็นว่าชื่อผลงานและสัดส่วนในการดำเนินการของผลงานดังกล่าวไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือเป็นกรณีการอ้างและคัดลอกผลงานของผู้อื่น สามารถทักท้วงได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558

(นางจรีภรณ์ บุญยวงศ์โรจน์)  
รองอธิบดี รักษาราชการแทน  
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บัญชีรายละเอียดผลงานของบุคคลที่เสนอให้ประเมินเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ตำแหน่งเลื่อนไหลเดิม)

ลำดับ ที่	สังกัด/ชื่อ	ตำแหน่ง		ตำแหน่ง เลขที่	ผลงานที่เสนอให้ประเมิน		หมายเหตุ
		ปัจจุบัน	ที่ขอประเมินเพื่อแต่งตั้ง		ผลงานเด่น	ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน	
1	สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ นายฐิติวัสส์ สุวคนธ์	นักเทคนิคการแพทย์- ชำนาญการ	นักเทคนิคการแพทย์- ชำนาญการพิเศษ	889	<p>สิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดที่พบบ่งบอกจากการตรวจประเมินครั้งแรกเพื่อขอรับการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2007 (ดำเนินการปีงบประมาณ 2557)</p> <p><u>สัดส่วนของผลงานที่ปฏิบัติ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ผู้ขอรับการประเมิน ดำเนินการ 80%</li> <li>นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิมงคล ดำเนินการ 10%</li> <li>นายสุธน วงษ์ชีรี ดำเนินการ 10%</li> </ol>	การพัฒนากระบวนการให้บริการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาโลหิตวิทยาของประเทศไทย	